



ราชวิทยาลัย จุฬารามณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับได้ โดยนักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดของตนเอง ไม่คัดลอก ผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรมในการวิจัย สามารถทำงานวิจัย ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เป็นการยกระดับการสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ (๑) (๙) แห่งระเบียบราชวิทยาลัยจุฬารามณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติก่อนสอบวิทยานิพนธ์

๑.๑ การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin

อาจารย์ผู้ดูแลงานวิจัยและนักศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งจัดโดยศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารามณ์ เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม Turnitin ได้อย่าง ชำนาญในการตรวจสอบการคัดลอก ความซ้ำซ้อน และความคล้ายคลึงของผลงานเชิงวิชาการ ทั้งด้านวิจัย และการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานวิชาการที่มีคุณภาพ

๑.๒ การฝึกใช้โปรแกรม Turnitin ระหว่างการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ควรฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับการทำงานวิจัย โดยอาจกำหนดให้นักศึกษาใช้โปรแกรมดังกล่าวเมื่อมีการส่งงานในชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงระหว่างรายงานที่ต้องนำส่งอาจารย์กับผลงานของผู้อื่น ด้วยการส่ง Turnitin Originality Report แนบกับรายงานที่ต้องส่งคณาจารย์ทุกครั้ง เพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษามีจริยธรรมในการทำงานวิชาการโดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

๑.๓ การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อควบคุมการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องควบคุมให้นักศึกษามีจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยระหว่างที่นักศึกษาเตรียมการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบโครงร่างหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะต้องควบคุมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบผลงานที่นักศึกษาเขียน เพื่อไม่ให้เกิดความคล้ายคลึง ความซ้ำซ้อน หรือคัดลอกผลงานผู้อื่น และกำหนดให้ส่ง Turnitin Originality Report แนบกับวิทยานิพนธ์ที่จะใช้ในการขอสอบโครงร่างหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง

๒. แนวปฏิบัติในขั้นตอนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

สถาบันฯ กำหนดให้นักศึกษาส่ง Turnitin Originality Report พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ก่อนกำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ จะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

๓. แนวปฏิบัติในขั้นตอนการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

๓.๑ สถาบันฯ กำหนดให้นักศึกษาส่ง Turnitin Originality Report พร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ก่อนกำหนดวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ฉบับขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐

๓.๒ สถาบันฯ กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องแจ้งต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ถึงผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ฉบับขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดังปรากฏใน Turnitin Originality Report ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ฉบับขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะไม่มีผลกระทบต่อตัดสินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

๓.๓ สถาบันฯ กำหนดให้นักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์ม T๑๒ Turnitin Originality Report ที่ผ่านการพิจารณา ให้ความคิดเห็น และลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยนำแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมกับ Turnitin Originality Report ส่งงานส่งเสริมวิชาการ พร้อมรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐

ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สมศักดิ์ ๑ รุจิรวัดน์

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัดน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์